

Xây dựng nông thôn mới ở Tiên Hải

Việc thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Tiên Hải đã mang đến luồng sinh khí, diện mạo mới cho mọi miền quê, nâng cao tinh thần, vật chất của người dân nơi đây. Đến nay, Tiên Hải đã có 26/34 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Sắc xuân lan tỏa các vùng quê

Đến xã NTM Nam Phú, ở đây cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng khang trang, những ngôi nhà cao tầng mọc lên ngày càng nhiều. Các tuyến đường giờ đây được nhựa hóa, bê tông hóa phẳng phiu. Khi bắt đầu triển khai thực hiện xây dựng NTM, Nam Phú là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo nằm trong nhóm những xã có tỷ lệ cao nhất huyện. Nhờ biết huy động các nguồn lực, trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân hôm nay, làng quê đã "thay da đổi thịt" giúp đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Ông Đặng Văn Khương, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Nhờ xây dựng NTM mà đời sống nhân dân được



Trồng rau màu ở xã Nam Chính (Tiên Hải).

nâng lên rõ rệt. Các mô hình phát triển kinh tế ngày càng được nhân rộng. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng, tăng hơn 4 triệu đồng so với năm 2015. Thiết kế văn hóa của các thôn được giữ vững. An ninh, trật tự được duy trì...

Trước khi hoàn thành 19/19 tiêu chí năm 2016, xã Nam Trung đã phải làm tốt công tác tuyên

truyền, vận động nhân dân cùng tham gia. Chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên phải có quan điểm đúng đắn, đồng thời có nhiều hình thức, phương pháp khéo vận động, tập hợp phát huy sức mạnh của nhân dân. Đối với những tiêu chí khó, cần phải huy động kinh phí xã cần có tình hình cụ thể để chỉ đạo, vừa bảo đảm đúng lộ trình vừa phù hợp với sức dân. Tập

trung mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với phát triển văn hóa, y tế, giáo dục... giữ vững an ninh, trật tự. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò chỉ đạo của chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng. Không chỉ có Nam Phú, Nam Trung mà những địa phương đã về đích NTM của huyện đã và đang quyết tâm giữ vững

và nâng cao các tiêu chí theo đúng chuẩn NTM hiện nay. Các địa phương chưa hoàn thành 19 tiêu chí NTM nỗ lực triển khai các giải pháp từng bước thực hiện chương trình NTM theo mục tiêu đề ra. Thành công lớn nhất trong công cuộc xây dựng NTM ở Tiên Hải là quy tụ và phát huy được sức dân. Toàn huyện đã vận động, huy động các nguồn từ xã hội hóa ở các địa phương 1.603,795 tỷ đồng, nhân dân hiến đất làm đường giao thông 4.650.040m², đất thủy lợi nội đồng 2.270.276m³, huy động vốn khác ủng hộ 13,886 tỷ đồng...

Phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng NTM, Tiên Hải xác định chỉ đạo các địa phương tiêu chí để làm trước, khó làm sau, làm quyết liệt, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được coi trọng, tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vai trò chủ thể của cộng đồng dân cư được nâng lên, nhân dân phấn khởi, tin tưởng, tích cực tham gia. Năm 2018 là năm bản lề thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020,

có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, Tiên Hải phấn đấu trở thành huyện NTM vào năm 2020. Hết năm 2016, huyện có 26 xã được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM. Năm 2017 có 2 xã là Đông Trung, Nam Hồng hoàn thành 19/19 tiêu chí theo đánh giá của địa phương chờ cấp trên thẩm định. Còn lại 6 xã đạt từ 12 tiêu chí trở lên. Do vậy, cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương sẽ phải nỗ lực khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng, huy động tối đa mọi nguồn lực, lợi thế, đẩy mạnh thực hiện và quyết tâm hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt quan tâm, các chủ trương, nghị quyết của Đảng đều được quán triệt kịp thời đến cán bộ, đảng viên. Duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

MẠNH THẮNG

Xăng E5 sẽ thay toàn bộ xăng A92 từ ngày 1/1/2018



(chinphu.vn) Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải khẳng định ngành xăng dầu bảo đảm từ ngày 1/1/2018, trên thị trường sẽ không còn xăng A92 và loại xăng này sẽ được thay thế hoàn toàn bằng xăng E5.

Ông Đỗ Thắng Hải thông tin tại phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá tổ chức sáng ngày 27/12 dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Ông Hải cho biết lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành kiểm tra trên toàn quốc, bảo đảm các doanh nghiệp, hộ gia đình không tích trữ, buôn bán xăng A92 mà phải bán xăng E5 từ ngày đầu tiên của năm mới 2018. Trong khi đó, xăng E5 đã tham gia được 70% trên thị trường. Trong thời gian tới, ông Hải cho biết liên Bộ Tài chính - Công Thương sẽ tính toán để công bố giá cơ sở mặt hàng xăng dầu mới đối với xăng E5 (vì không còn A92), giá dầu bảo đảm khí thải Euro 2.

Về trích quỹ bình ổn xăng dầu, liên bộ cũng sẽ thực hiện việc trích lập với xăng E5, dầu khí thải Euro 2. Tuy nhiên, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết phải tùy thời điểm để xây dựng mức trích lập phù hợp với thực tiễn và nhu cầu người dân. Hiện nay, mức trích lập là 300 đồng/lit. Nếu quỹ bình ổn kết dư nhiều thì dùng trích lập dự phòng và xã quỹ để điều chỉnh mức tăng của giá xăng dầu. Về kết quả điều hành giá xăng dầu năm 2017, Bộ Công Thương và các thành viên Ban Chỉ đạo cho biết phương thức điều hành đã đi vào ổn định, tuân thủ các quy luật của thị trường, được thị trường và người dân yên tâm đón nhận.

Tăng cường chất lượng dịch vụ ATM dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

(vietnamplus.vn) Để bảo đảm chất lượng, an ninh, an toàn hoạt động ATM, phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng trong dịp nghỉ lễ năm mới 2018 và Tết Nguyên đán Mậu Tuất sắp tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có Văn bản số 10303/NHNN-TT về việc bảo đảm chất lượng, an toàn hoạt động ATM dịp cuối năm và Tết. Theo đó, đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ cần rà soát, kiểm tra việc trang bị, quản lý, vận hành ATM để bảo đảm an ninh, an toàn và đáp ứng đầy đủ các quy định về trang bị, quản lý, vận hành và bảo đảm an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ chú ý rà soát việc cài đặt, nâng cấp phần mềm, phần cứng thiết bị chống sao chép, trộm cắp thông tin thẻ tại ATM, việc trang bị camera giám sát bảo đảm chất lượng hình ảnh, thời gian lưu trữ hình ảnh theo quy định, đồng thời thực hiện lau trùi, bảo dưỡng hệ thống ATM, bảo đảm ATM hoạt động an toàn, hiệu quả; xử lý nhanh và triệt để các giao dịch khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng. Bên cạnh đó, cần giám sát chặt chẽ mức tồn quỹ ATM để bổ sung kịp thời, đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch tăng cao dịp cuối năm và Tết; rà soát các ATM thường có hiện tượng quá tải, chủ động có biện pháp nhằm giảm tải cho việc rút tiền mặt tại các ATM này; tăng cường giám sát các giao dịch qua ATM, phát hiện các giao dịch nghi ngờ gian lận, giả mạo để kịp thời cảnh báo khách hàng; phối hợp chặt chẽ với tổ chức chuyển mạch thẻ nhằm hạn chế các sự cố kỹ thuật, đường truyền, bảo đảm các giao dịch liên ngân hàng được thông suốt, ổn định...



KHẮC ĐUẦN

Những bông hoa của mùa xuân

Giữ gìn tinh hoa truyền thống của ông cha, thẩm lẫm làm đẹp cho đời bằng đôi tay tài hoa, các nghệ nhân của làng nghề chạm bạc Đông Xâm (Kiến Xương) thực sự là những bông hoa của mùa xuân. Đầu năm mới, chúng ta cùng về nơi đây để chiêm ngưỡng 1 trong 14 làng nghề đặc sắc nhất Việt Nam và nghe các nghệ nhân trải lòng về nghề.

Đông Xâm vốn nổi tiếng là làng nghề tỷ phú đồng bằng Bắc Bộ, nay càng trở nên khang trang, trù phú hơn khi địa phương trở thành xã nông thôn mới. Những ngôi nhà cao tầng san sát bên nhau đã làm thay đổi diện mạo một vùng quê nhưng vẫn còn đó những hình ảnh, âm thanh quen thuộc của làng nghề chạm bạc gần 600 năm tuổi.

Càng gần đến tết làng nghề càng nhộn nhịp sản xuất và khách đến tham quan, mua sắm. Ông Nguyễn Văn Ngoan, nghệ nhân nhân dân, Chủ tịch Chi hội Mỹ nghệ kim hoàn đá quý chạm bạc Đông Xâm đưa chúng tôi đi một vòng thăm các cơ sở sản xuất của bà con. Cả làng rộn tiếng máy và tiếng lách cách gò, hàn, chạm, trở của

những người thợ thủ công. Ông Ngoan phấn khởi: Đông Xâm hôm nay đang chuyển mình bắt nhịp xu thế hội nhập để phát triển. Bà con đầu tư nhiều máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nhằm tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không vì thế mà sản phẩm của làng nghề mất đi độ tinh xảo, đặc sắc riêng vốn có nổi tiếng mấy chục đời nay bởi những người thợ thủ công giỏi nghề và các nghệ nhân dày công chế tác.

Đang mãi miết chạm, khảm cho bức tranh đồng quê cổ lớn, nghệ nhân ưu tú Tạ Thái Ủy, thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái chia sẻ: 34 năm gắn bó với nghề chạm bạc, tôi đã làm ra hàng triệu sản phẩm xuất ra thị trường cả trong và ngoài nước. Đầu làng nghề có lúc đông trầm nhưng niềm vui của người thợ thủ công đó là mỗi sản phẩm ra đời đều được khách hàng đón nhận, trân trọng bài trí trong từng nếp nhà. Nghề chạm bạc có sức hút ghê gớm lắm! Người thợ được thỏa sức sáng tạo nghệ thuật từ việc vẽ mẫu cho sản phẩm mới đến đục, chạm, tỉa cho từng chi tiết để cảnh vật, con người trở nên sắc sảo, mềm mại, sống động

trên chất liệu khô cứng, vô tri như bạc, đồng. Đó còn là niềm vui được giao lưu với nền văn hóa các nước Lào, Campuchia, Thái Lan, Ấn Độ... thông qua nghiên cứu những mẫu hàng của khách đặt làm.

Là người gắn bó với nghề chạm bạc hơn 60 năm, nghệ nhân nhân dân Phạm Văn Nhiêu, thôn Tả Phú, xã Hồng Thái đã sống trọn cuộc đời với sự thăng trầm của làng nghề. Dù khó khăn hay thuận lợi nhưng tình yêu nghề của ông luôn cháy bỏng. Ông Nhiêu chia sẻ: Một người thợ biết làm các công đoạn: tron, đầu, đục, chạm phải học trong 5 năm nhưng để thông thạo nghề và nắm bắt được những kỹ thuật tinh hoa của nghề chạm bạc thì phải học cả đời, có khát khao vươn lên, tình yêu cháy bỏng và quý trọng nghề. Không riêng tôi, tất cả những người thợ thủ công làng nghề chạm bạc Đông Xâm đều yêu nghề bởi đây là nghề truyền thống độc đáo của ông cha, của quê hương để lại gần 600 năm qua. Cái nghề đã nuôi sống và làm giàu cho người dân hàng chục đời nay, làm cho diện mạo nông thôn đi lên từng ngày, sao không yêu cho được. Chúng tôi trân trọng nghề này vì đó còn



Sự tinh xảo trong từng chi tiết của sản phẩm làm nên nét độc đáo cho làng nghề Đông Xâm.

là trí tuệ, sáng tạo, tài hoa của lớp lớp ông cha. Để tỏ lòng quý trọng nghề, người thợ trong làng luôn không ngừng học tập, rèn luyện tay nghề để làm ra những sản phẩm mang đậm chất nghệ thuật, giữ gìn danh tiếng của làng nghề.

Gặp gỡ các nghệ nhân làng nghề chạm bạc Đông Xâm, chúng tôi không chỉ được nghe nói, được thấy những đôi tay khéo léo, uyển chuyển trên mỗi tấm bạc đồng, chạm bạc mà còn chứng kiến sự tài hoa, sáng tạo của họ trong việc chế tác ra hàng trăm loại dụng cụ để làm nghề. Những chiếc đột, chiếc vạc chạm đủ mọi hình dáng, kích cỡ ra đời từ yêu cầu thực tiễn

góp phần làm cho các sản phẩm của làng nghề trở nên sống động. Mỗi nghề nhân là một bảo tàng sống gìn giữ những ngón nghề cổ truyền và chuyển lại cho con cháu hôm nay, mai sau qua việc giao du dạy dỗ đức nghề nghiệp, truyền cảm hứng yêu nghề tới đây nghề và cảm tay chỉ việc. Họ cũng là người đi đầu, tạo việc làm cho con cháu từ nghề của ông cha góp phần niu chân lớp trẻ ở lại làng làm giàu cho quê hương.

Hơn 90 tỷ đồng là giá trị làng nghề chạm bạc Đông Xâm mang về cho địa phương mỗi năm. Ở làng nghề cổ xưa ấy, hôm nay, những ông chủ trẻ xếp

hàng tỷ phú có hơn chục nghìn, còn triệu phú có tới hàng trăm đang tạo ra sức sống mới cho một miền quê. Và khi đất trời sắp vào xuân, các nghệ nhân cùng với người thợ thủ công lại hối hả lao động, cho ra đời những sản phẩm phục vụ thị trường tết: hoành phi, câu đối, bát hương, hạc thờ, tranh chữ, tranh danh lam thắng cảnh đồng quê Việt Nam. Dường như mùa xuân đến sớm hơn với Đông Xâm bởi những âm thanh, não nhiệt của làng nghề, những bức tranh xuân được bày khắp nhà, rợp ngõ để du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng và mua sắm.

Thành công từ đam mê

Cần mẫn tìm tòi và góp nhặt kinh nghiệm cho bản thân, ông Ngô Duy Tuấn, thôn Minh Khai, xã Thái Thủy (Thái Thủy) vươn lên làm giàu nhờ mô hình nuôi cá đặc sản.

Bỏ phố về làng

Sinh ra và lớn lên ở phường Kỳ Bá (thành phố Thái Bình) nhưng ông Tuấn lại có niềm yêu thích đặc biệt với cuộc sống nơi thôn quê dân dã. Ông tâm sự: Từ bé con người tôi đã phù hợp với cuộc sống ở những vùng quê yên ả. Cho đến thời điểm này, tôi rất hài lòng với cuộc sống mình đang có.

Đôi mắt đam mê, ông Tuấn kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời và quá trình lập nghiệp đầy vất vả của mình. Vốn là người đam mê nuôi cá nên ngay từ khi mới 18 tuổi, Ngô Duy Tuấn đã nghiên cứu kỹ

trường và tìm hiểu về cách nuôi một số loại cá có thể đem lại giá trị kinh tế cao. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, chàng trai trẻ trở về quê hương làm thuê đủ nghề song khát vọng về một trang trại nuôi cá của riêng mình vẫn âm ỉ cháy... Năm 2007, trong một lần xuống nhà bạn chơi, ông đã mạnh dạn thuê lại hồ nước rộng hơn 10ha tại thôn Minh Khai, xã Thái Thủy để nuôi cá rô phi. Vì chưa có nhiều kinh nghiệm nên trong năm đầu tiên thả nuôi ông chỉ lãi 50 triệu đồng. Sau đó, ông tiếp tục đi học hỏi một số mô hình của các tỉnh lân cận, mạnh dạn đầu tư thuê gần 5ha đất của xã

trong vòng 20 năm để nuôi cá. Ông Tuấn kể: Hồi ấy chỗ đất mà tôi đang thuê là ruộng hoang, đất chua mặn nên phải mất một thời gian dài để cải tạo. Ngoài việc đầu tư máy móc để đào ao, tôi còn xây gần 3km mương máng bao quanh. Để có một trang trại như bây giờ là cả một sự đầu tư và nỗ lực rất lớn.

Thành công từ đam mê

Đạo một vòng thăm mô hình nuôi cá của ông Tuấn, chúng tôi thực sự ấn tượng bởi quy hoạch rất bài bản, khoa học. Với diện tích gần 5ha, ông đào 7 ao nuôi cá gồm: 1 ao nuôi cá lăng, 2 ao nuôi cá trắm đen, các ao

còn lại ông nuôi cá rô phi đơn tính và cá chép. Đặc biệt, năm nay, dự số hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh, ông dành hơn 1ha diện tích mặt ao nuôi thử nghiệm cá rô phi đơn tính theo tiêu chuẩn VietGAP. Theo ông Tuấn, nếu nuôi cá rô phi đơn tính theo phương pháp này sẽ giúp giảm chi phí về thức ăn, công lao động, hạn chế dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Hệ số thức ăn giảm khoảng 0,6%; năng suất đạt gần 17 tấn/ha.

Vì những đặc tính khác nhau nên mỗi loại cá đều đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khác nhau. Thức ăn của cá được ông đặt mua từ những nơi có uy tín, bảo đảm chất lượng. Ngoài ra, ông Tuấn còn cho ăn cám do chính tay ông sản xuất từ những nguyên liệu như cá biển, cám gạo, đậu tương. Riêng cá trắm đen, ngoài thức ăn công nghiệp, ông còn cho ăn độn, trung bình từ 1 - 2 tấn/ngày để bảo đảm thịt cá

chắc và ngọt. Giá bán đối với cá lăng chiếm từ 450.000 - 700.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 250.000 - 500.000 đồng/kg, cá rô phi đơn tính khoảng 250.000 đồng/kg. Để bảo đảm việc nuôi cá, ngoài lực lượng lao động trong gia đình, ông thuê 4 lao động làm theo thời vụ, hướng dẫn họ kỹ thuật thả nuôi với thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Sau khi trừ mọi chi phí, ông Tuấn thu lãi gần 2 tỷ đồng/năm. Đó là thành quả do quá trình nghiên cứu, tìm tòi và nỗ lực không ngừng của người đàn ông tuổi đã ngoài ngũ tuần này.

Trên diện tích trang trại gần 5ha, ngoài nuôi cá, ông Tuấn còn chăn thả 200 con gà ta, 100 đầu lợn, trồng gần 1.000 cây lộc vừng và một số loại cây ăn quả khác như táo, chuối, ổi. Trong thời gian tới, ông sẽ nghiên cứu kỹ thuật thả nuôi tôm thẻ chân trắng trong môi trường nước ngọt để có thể đa dạng con vật nuôi, mang

lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình.

Nhận xét về mô hình của ông Tuấn, ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch UBND xã Thái Thủy cho biết: Mô hình nuôi cá của ông Tuấn là một trong những mô hình tiêu biểu nhất của xã Thái

Thủy nói riêng, huyện Thái Thủy nói chung. Việc ông Tuấn nuôi nhiều loại cá như trắm đen, lăng, rô phi đơn tính..., đặc biệt là việc thử nghiệm hơn 1ha nuôi cá rô phi đơn tính theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp đa dạng hóa cơ cấu đàn cá

trong nuôi thủy sản. Trên cơ sở đó sẽ tạo điều kiện phát triển thủy sản theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.

THU TRANG



Với diện tích gần 5ha, ông Tuấn đào 7 ao nuôi cá.